

สธ.ลาวสนใจนำ 30 บาทมาประยุกต์ใช้ ไทยเน้นบุคลากรสร้างศูนย์กลางแพทย์

จ.อยุธยา ■ นายเพ็ดดาลา จันทะลา เจ้าหน้าที่วิชาการสาธารณสุขของธนาคารโลก ณ เวียงจันทน์ เปิดเผย “สยามธุรกิจ” ภายหลังจากที่ประธานาธิบดีสาธิตจากประเทศต่างๆ เข้าเยี่ยมชมนกกระบวนกรทำงานของโรงพยาบาลวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่า ระบบการ รักษาพยาบาลของประเทศไทยนับว่าก้าวหน้าไปมาก โดยหันมาเน้นการรักษาในเชิงรุกด้วยการตรวจคัดกรองประชาชนในพื้นที่ เสริมสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย มากกว่าจะอยู่ในลักษณะตั้งรับด้วยการรอรักษาพยาบาลเพียงอย่างเดียว

อย่างไรก็ตาม นายเพ็ดดาลายอมรับว่า หลักการเสริมสร้างสุขภาพส่วนหนึ่งเกิดจากนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค เพราะโรงพยาบาลต้องการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องดูแลสุขภาพของประชากรในพื้นที่ให้แข็งแรงสมบูรณ์เพื่อไม่ให้เกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือหากเจ็บป่วยก็ไม่ร้ายแรง ซึ่งก็เป็นผลดีทั้งตัวศูนย์รักษาพยาบาลคือเมื่อมีผู้ป่วยน้อยก็ใช้งบประมาณเหลือไปทำอย่างอื่น ในขณะที่ประชาชนในพื้นที่ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมกันนี้ได้ฝากความคิดเห็นว่า เมื่อมีโครงการ

30 บาทแล้วผู้ป่วยทุกคนควรได้รับสิทธิการรักษาเท่าเทียมกับผู้ใช้บัตรชนิดอื่น เช่น บัตรประกันสังคม หรือผู้ป่วยที่เสียเงินค่ารักษาพยาบาลตามจำนวนจริง โดยเฉพาะการเข้าคิวไม่ควรให้รอนาน ซึ่งหากทุกโรงพยาบาลจัดการเรื่องคิวให้สั้นได้จะช่วยผู้ป่วยและญาติไม่ต้องสูญเสียเวลาในการรอตรวจรักษานานเกินความจำเป็น

เมื่อถูกถามว่าสนใจจะนำนโยบาย 30 บาท รักษาทุกโรคไปใช้ในประเศลาวหรือไม่ นายเพ็ดดาลายอมรับว่าโครงการนี้น่าสนใจซึ่ง



ก็ต้องปรึกษาหารือกับผู้บริหารด้านสาธารณสุขประเทศลาวก่อน แต่อย่างไรก็ตาม หากนำนโยบาย 30 บาทไปใช้คงต้องปรับกระบวนการให้เข้ากับวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพราะแต่ละท้องถิ่นมีวัฒนธรรมแตกต่างกัน

นายเพ็ดดาลายังแสดงความคิดเห็นต่อกรณีที่มีรัฐบาลไทยมีแนวคิดทำประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ว่าเป็นความคิดที่ดี แต่รัฐบาลต้องวางแผนให้รัดกุม โดยเฉพาะในเรื่องบุคลากร ซึ่งโดยธรรมชาติคนมีฝีมือมักถูกดึงตัวไปทำงานกับสถานพยาบาลในต่างประเทศที่ให้ค่าตอบแทนดีกว่า หากรัฐบาลแก้ปัญหาเหล่านี้ได้การทำเมืองไทยให้เป็นศูนย์กลางในเรื่องดังกล่าวก็มีความเป็นไปได้

ด้าน Mr.Smit Ian นักวิจัยสาธารณสุของค์การอนามัยโลก ประเทศสวีเดนแลนด์กล่าวว่า การมาร่วมดูงานครั้งนี้ทำให้เห็นพัฒนาการด้านการรักษาของประเทศไทยว่ามีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล ซึ่งก็คล้ายคลึงกับระบบการพยาบาลของประเทศไทยสวีเดนแลนด์ที่จะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพด้วย

การให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในท้องถิ่นให้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและใส่ใจเรื่องอาหารการกิน

ขณะที่นายแพทย์รณชัย ตั้งมั่นนันทกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังน้อย กล่าวว่า โรงพยาบาลได้เริ่มพัฒนาไปสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตั้งแต่ปี 2540 ซึ่งหลังจากนำกระบวนการดังกล่าวมาใช้ก็พบว่าประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพแข็งแรงขึ้น การเข้ารักษาพยาบาลลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตาม ในโอกาสที่มีรัฐบาลใหม่ก็อยากให้รัฐบาลเพิ่มงบประมาณสนับสนุนโครงการ 30 บาท โดยเฉพาะการสนับสนุนด้านอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์

น.พ.พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กล่าวว่า ประเทศไทยได้จัดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา องค์การอนามัยโลก ธนาคารโลก มากกว่า 10 ประเทศมาร่วมงานและเยี่ยมชมกระบวนการทำงานของโรงพยาบาลในประเทศไทย 7 แห่งคือ โรงพยาบาลบางแพ ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลวัดแก้ว จังหวัดราชบุรี เรือพระร่วงคลินิกเวชกรรม ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลมะขามล้ม จังหวัดสุพรรณบุรี โรงพยาบาลพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม โรงพยาบาลวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลเส้าไห้ จังหวัดสระบุรี และโรงพยาบาลสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา